

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

วันที่ 30 กันยายน 2563

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นเรื่องที่จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

1) ผลผูกพันของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 24 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ทำข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผู้ซื้อรายที่หนึ่ง ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้รับชำระเงินมัดจำจำนวน 200 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,600 ล้านบาท ผู้ซื้อจะจ่ายชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ซื้อรายที่หนึ่งได้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ไปยังผู้ซื้อรายที่สอง (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยผู้ขายทรัพย์สิน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) และขยายเวลาเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว และผู้ซื้อรายที่สองได้ทำสัญญา โดยมีข้อตกลงว่าผู้ซื้อรายที่สอง จะจ่ายเงินมัดจำงวดที่ 2 จำนวน 400 ล้านบาท และโอนหุ้น 25% ของบริษัทผู้ซื้อรายที่สอง ให้กับบริษัทย่อยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และบริษัทย่อย จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ผู้ซื้อรายที่สอง ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับชำระเงิน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้ทำสัญญาขายทรัพย์สิน โครงการ ไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) กับ ผู้ซื้อรายที่สอง ในราคา 800 ล้านบาท โดยจะจ่ายชำระเงินจำนวน 400 ล้านบาท ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทำสัญญานี้ และอีก 400 ล้านบาท ภายใน 1 ปี หลังจากทำสัญญานี้ และทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการทำสัญญาขายทรัพย์สิน โครงการ ไฟฟ้าจำนวน 4 โรง โดยผู้ซื้อรายที่สองสามารถยกเลิกสัญญาหากทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติสัญญาขายทรัพย์สิน โครงการ ไฟฟ้า 4 โรง อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันสัญญาดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้รับเงินจำนวน 400 ล้านบาท จากผู้ซื้อรายที่สอง

ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าว ได้รับเงินมัดจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ล้านบาท (ประมาณ 165.56 ล้านบาท) แสดงไว้เป็นเงินมัดจำ ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้รับเอกสารจากผู้ซื้อรายที่สอง ให้บริษัทย่อยจ่ายเงินจำนวน 21.28 ล้านบาท (ประมาณ 5.96 ล้านบาท) ไปยังบริษัทอื่นสองแห่ง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของผู้ซื้อรายที่สอง ซึ่งบริษัท ได้จ่ายชำระเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งจำนวน โดยแสดงไว้ภายใต้บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ ผู้ซื้อรายที่สอง ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หาก ผู้ซื้อรายที่สองเพิกเฉยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ บริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจำทั้งจำนวน 600 ล้านบาท พร้อมทั้งให้รีบเร่งหาผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการทำสัญญาโดยผลการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายญี่ปุ่นให้ความเห็นต่อบริษัทว่า ตามกฎหมายญี่ปุ่นกรณีนี้ถือเป็นเรื่อง True Intention คือเรื่องเจตนาที่แท้จริงในการทำสัญญา หากขัดกับเจตนาของผู้ลงนาม สัญญานี้จะเป็นโมฆะ ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าอดีตกรรมการท่านที่ 2 ไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่เป็นอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน สัญญานี้ก็จะไม่ผูกพันบริษัทย่อยเช่นกัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือติดตามให้ ผู้ซื้อรายที่สอง จ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือ โดยบริษัทยืนยันที่จะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านบาท ไม่ยอมรับสัญญาที่ทาง ผู้ซื้อรายที่สองได้จัดทำขึ้นมาในภายหลังที่จะซื้อโรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านบาท และขอให้ทาง ผู้ซื้อรายที่สอง ชำระเงินที่เหลือตาม ข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จำนวน 4,200 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจำต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้าจำนวน 15 โครงการ ปัจจุบัน ผู้ซื้อรายที่สองยังไม่ได้ชำระเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารจะดำเนินการยึดเงินมัดจำจำนวน 600 ล้านบาท โดยจะดำเนินการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” จากผู้ซื้อรายที่สอง โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อรายที่สอง เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายชำระเสร็จและชำระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ทั้งนี้ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” กำหนดให้บริษัทย่อยดังกล่าวยื่นคำให้การในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้รับ “คำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว” จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 ฉบับ สามารถสรุปได้ดังนี้ ฉบับที่ 1 ระบุว่าคำร้องของ ผู้ซื้อรายที่สองมีมูลและให้ผู้ซื้อรายที่สองจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักประกันจำนวน 300,000 เยน และศาลได้สั่งอายัดที่ดินบริษัทย่อยดังกล่าว จำนวน 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หากบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 1,404,131 เยน บริษัทย่อยดังกล่าว สามารถขอระงับคำสั่งนี้หรือถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวได้ ฉบับที่ 2 ระบุว่าคำร้องของ ผู้ซื้อรายที่สองมีมูลและให้ผู้ซื้อรายที่สองจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักประกันจำนวน 7,900,000 เยน และศาลได้สั่งอายัดรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงงาน ของบริษัทย่อยดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หากบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 39,433,306 เยน บริษัทย่อยดังกล่าว สามารถขอระงับคำสั่งนี้หรือถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวได้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ไปรายงานตัวโดยเป็นการแถลงด้วยวาจาครั้งที่ 1 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งทนายความในวันดังกล่าว และซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาลแล้วในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563 และซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะดำเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาลอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ตรวจสอบคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้นพบว่า คดีดังกล่าวของบริษัทฯ เคยขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย 2 แห่ง ซึ่งทางที่ปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวเห็นตรงกันว่าสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 จะไม่มีผลผูกมัดกับบริษัทย่อยดังกล่าว ถ้าหากว่าอดีตกรรมการท่านที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญา และไม่มีผลผูกมัดกับบริษัทย่อยแห่งที่สอง

โดยฝ่ายบริหารของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เห็นว่าเรื่องราวในคดีไม่มีข้อมูลที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับสำนักงานกฎหมายทั้ง 2 แห่ง ดังนั้น ความเห็นของฝ่ายบริหารยังคงมองว่าสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผู้ซื้อรายที่สองกล่าวอ้างนั้น ไม่มีผลผูกมัดกับบริษัทย่อยดังกล่าวแต่อย่างไร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีให้เป็นที่พอใจเกี่ยวกับผลผูกพันของสัญญาขายโรงไฟฟ้าลบบังลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เนื่องจากผลผูกพันจากการทำสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ ที่ประเทศญี่ปุ่นของบริษัทย่อย มีความไม่แน่นอนและยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ตามที่กล่าวข้างต้นประกอบกับผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถหาหลักฐานที่เพียงพอที่จะให้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้และจนถึงปัจจุบันเรื่องดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับผลผูกพันของสัญญาต่างๆ ข้างต้น ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่ามีรายการปรับปรุงใด ที่จำเป็นต้องปรับปรุงอันเนื่องมาจากผลผูกพันของสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าว ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเงิน ซึ่งถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

2) ผลผูกพันของสัญญาเงินย่ำล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 17 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนได้พิภพจำนวน 9 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าโครงการทั้งหมดจำนวน 2,700 ล้านเยน (786 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ่ายเงินมัดจำสำหรับโรงผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 103 ล้านเยน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำระเงินคืนจากรายการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงตัดสินใจบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน 28 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากผู้สอบรายงานว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้ทำสัญญาโอนทรัพย์สินที่ดิน 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ใน Oasa-Tsurumi เมือง Beppu จังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง ได้โอนที่ดินทั้ง 2 แห่งไปยังบริษัทเอกชนแห่งที่สอง แม้ว่าบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง มีหน้าที่ต้องโอนที่ดินเหล่านี้ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งราคาโอนทรัพย์สินรวม 300,000,000 เยน ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง แล้วจำนวน 103,000,000 เยน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่งดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนแห่ง

ที่สองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับข้อตกลงการโอนทรัพย์สินลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผลที่ตามมาของข้อตกลงการโอนทรัพย์สินของที่ดินในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความไม่แน่นอนและยังไม่สรุป ดังนั้นเราจึงไม่พบหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับผลผูกพันของสัญญาข้างต้น

ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่ามีรายการปรับปรุงใด ที่จำเป็นต้องปรับปรุงอันเนื่องมาจากผลผูกพันของสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าว ที่อาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขต โดยสถานการณ์

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ขกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวในวรรคก่อนหน้าในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อดังต่อไปนี้

1. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 1,315 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1,639 ล้านบาท) และกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.68 ซึ่งยังเกินกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะต้องขอขอก่อนเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวกับเจ้าหนี้ทุกครั้ง หากเจ้าหนี้ไม่อนุมัติ กลุ่มบริษัทจะมีภาระในการจัดหาเงินเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท

2. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 24 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ซื้อรายที่หนึ่ง ได้โอนสิทธิ์และการผูกพันตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 โรง ให้กับผู้ซื้อรายที่สอง (มีการรวมกันกับบริษัทย่อยผู้ขายทรัพย์สินจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) และขยายเวลาเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 2.5.2 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม

4. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 2.3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งให้ข้อสังเกตเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท และให้ข้อสังเกตในข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเรื่อง รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ และได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลผูกพันของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นตามรายงานลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยให้ข้อสรุปว่า จากการสอบทานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญ และให้ข้อสังเกตในข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ตามรายงานลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ทีที ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,992	45,537	20,506	30,744	17,103	16,396
เงินลงทุนชั่วคราว	2.5.1	-	34	34	34	34
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3.2, 4	248,448	285,383	323,335	168,324	278,836
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3.2, 9	68,719	63,233	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	5	127,694	220,133	261,867	36,698	54,526
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	12	-	-	12	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,551	14,505	6,096	2,269	2,711
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		-	-	1,197,773	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		498,416	628,825	1,809,611	238,047	353,210
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	7	3,450	-	-	3,450	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	8	-	-	-	1,475,614	1,475,646
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.5.1	-	87,757	323,606	-	87,757
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	4.2	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	3.2, 9	-	-	169,112	379,997	374,030
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	166,891	166,661	119,821	166,891	166,661
ที่ดินตามราคาตีใหม่	11	437,198	436,001	106,910	100,368	100,368
อาคารและเครื่องจักร	12	609,429	674,441	500,319	13,057	40,827
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	13	301,536	267,318	3,365	3,365	3,365
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	24,176	-	-	24,176	-
ค่าความนิยม		6,975	6,418	13,651	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	15	113,746	107,574	11,508	92	142
สินทรัพย์ก้ำกึ่งเงินได้รอการตัดบัญชี		62,439	52,808	89,708	58,272	48,724
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	16	45,706	-	-	45,706	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		17,979	17,821	7,865	201	201
เงินจ่ายล่วงหน้า	17	-	-	263,796	-	-
อื่น ๆ		12,137	11,639	5,106	6,242	6,195
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		30,116	29,460	276,767	6,443	143,326
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,801,662	1,828,438	1,614,767	2,277,431	3,136,662
รวมสินทรัพย์		2,300,078	2,457,263	3,424,378	2,515,478	3,845,803

บริษัท ทีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ปรับปรุงใหม่"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ปรับปรุงใหม่"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	107,700	187,295	549,948	84,000	163,555	549,948
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,2,19	317,967	250,467	297,764	608,159	485,495	293,950
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,2, 20	300	276	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	550,817	527,066	611,230	550,667	527,066	611,230
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	888	1,470	2,036	888	1,470	2,036
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	631,104	721,264	707,221	631,104	721,264	707,221
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20,324	19,323	82	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24	183,955	178,867	62,890	1,972	9,727	2,979
หนี้สินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		-	-	70,212	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,813,055	1,886,028	2,301,383	1,876,790	1,908,577	2,167,364
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาว	21	11,845	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	-	437	1,907	-	437	1,907
หุ้นกู้	23	-	-	199,445	-	-	199,445
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		99,455	98,823	21,114	34,728	35,087	21,114
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		30,775	27,094	19,434	14,414	12,584	19,434
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		799	731	450	799	731	450
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		142,874	127,085	242,350	49,941	48,839	242,350
รวมหนี้สิน		1,955,929	2,013,113	2,543,733	1,926,731	1,957,416	2,409,714

บริษัท ทีที ไพร่ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"	"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"	"สอบทานแล้ว"	"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
ปี 2561 หุ้นสามัญ 843,813,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			843,813			843,813
ปี 2562 หุ้นสามัญ 1,126,101,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	26	1,126,101			1,126,101	
ปี 2563 หุ้นสามัญ 916,901,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	26	916,901		916,901		
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 688,066,476 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		688,067	688,067	563,051	688,067	688,067
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		612,680	612,680	489,125	612,680	489,125
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		41,479	41,479	41,479	41,479	41,479
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย		56,845	56,845	56,845	56,845	56,845
ยังไม่ได้จัดสรร		(1,186,739)	(1,087,411)	375,790	(812,330)	(701,278)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		131,817	132,490	(645,645)	2,006	1,917
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		344,149	444,150	880,645	588,747	699,710
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,300,078	2,457,263	3,424,378	2,515,478	3,845,803

กรรมการ

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
หมายเหตุ		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	
รายได้					
	รายได้จากการขาย	449,831	556,691	331,832	470,725
	รายได้อื่น				
	กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	13	-	13	-
	ดอกเบี้ยรับ	1,212	1,802	1,236	2,727
	ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	10,957	-	-	3,706
	โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า โครงการริเวอร์ไซด์	263	47,104	263	47,104
	อื่นๆ	8,890	2,362	10,742	8,751
	รวมรายได้	471,166	607,959	344,086	533,013
ค่าใช้จ่าย					
	ต้นทุนขาย	383,500	453,831	276,552	421,765
	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	16,969	23,159	16,969	23,159
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	46,378	53,838	25,681	31,082
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
	ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	760,819	-	760,819
	ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	2,275	23,289	-
	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	12,053	-	4,904
	ต้นทุนทางการเงิน	20,843	32,928	20,482	28,925
	รวมค่าใช้จ่าย	467,690	1,338,903	362,973	1,270,654
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	-	-	-
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,476	(730,944)	(18,887)	(737,641)
	ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	11,128	(90,502)	1,874	(97,219)
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(7,652)	(640,442)	(20,761)	(640,422)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
	รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	402	(2,831)	-	-
	รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม				
	ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(8,561)	528,718	(8,561)	528,718
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(8,159)	525,887	(8,561)	528,718
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(15,811)	(114,555)	(29,322)	(111,704)
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	28	(0.0111)	(0.0302)	(0.9457)

บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หมายเหตุ		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,296,791	1,579,083	1,018,517	1,321,742
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	1,881	4,946	1,852	11,531
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	21,515	-	-	19,910
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์	1,746	-	1,746	-
อื่นๆ	20,337	7,792	31,142	29,939
รวมรายได้	1,342,270	1,591,821	1,053,257	1,383,122
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	1,102,984	1,313,923	867,685	1,200,908
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	55,830	68,348	55,830	68,348
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	165,838	177,441	103,249	107,787
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	771,938	-	771,938
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	10,004	44,177	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์	-	18,461	-	18,461
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	12,053	-	4,904
ต้นทุนทางการเงิน	66,273	100,927	64,583	96,711
รวมค่าใช้จ่าย	1,390,925	2,473,095	1,135,524	2,269,057
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(48,655)	(881,274)	(82,267)	(885,935)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	11,959	(79,488)	(9,929)	(95,715)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(60,614)	(801,786)	(72,338)	(790,220)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(762)	(18,453)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(38,625)	526,166	(38,625)	526,166
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(39,387)	507,713	(38,625)	526,166
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(100,001)	(294,073)	(110,963)	(264,054)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	28	(0.0881)	(1.3329)	(0.1051)

บริษัท ทีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
 "สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น									
		ส่วนทุนจาก		กำไรสะสม		การแปลงค่า		เงินลงทุนในตราสารทุน		รวม	
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินตราต่างประเทศ	ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม	ส่วนเกินทุน	รวม	รวม	รวม
										ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม	688,067	612,680	41,479	56,845	(1,152,440)	(64,204)	(68,252)	264,946		132,490	379,121
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	-	65,029	-	-	-	-	-	65,029
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังการปรับปรุง	688,067	612,680	41,479	56,845	(1,087,411)	(64,204)	(68,252)	264,946		132,490	444,150
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :											
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(60,614)	(762)	(38,625)	-		(39,387)	(100,001)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	(38,714)	-	38,714	-		38,714	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	688,067	612,680	41,479	56,845	(1,186,739)	(64,966)	(68,163)	264,946		131,817	344,149
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม	563,051	489,125	41,479	56,845	308,155	(36,827)	(608,818)	-		(645,645)	813,010
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	-	67,635	-	-	-		-	67,635
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - หลังการปรับปรุง	563,051	489,125	41,479	56,845	375,790	(36,827)	(608,818)	-		(645,645)	880,645
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :											
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	(801,786)	(18,453)	526,166	-		507,713	(294,073)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	563,051	489,125	41,479	56,845	(425,996)	(55,280)	(82,652)	-		(137,932)	586,572

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ								
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
							ผลกำไร (ขาดทุน) จาก			
							เงินลงทุนในตราสารทุน	ส่วนเกินทุน	รวม	
							ที่กำหนดไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม	จากการตีราคา	องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ
							ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์ถาวร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
	หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม					
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม		688,067	612,680	41,479	56,845	(766,307)	(68,252)	70,169	1,917	634,681
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	2.5.2	-	-	-	-	65,029	-	-	-	65,029
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังการปรับปรุง		688,067	612,680	41,479	56,845	(701,278)	(68,252)	70,169	1,917	699,710
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :										
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	-	(72,338)	(38,625)	-	(38,625)	(110,963)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม		-	-	-	-	(38,714)	38,714	-	38,714	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		688,067	612,680	41,479	56,845	(812,330)	(68,163)	70,169	2,006	588,747
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไว้เดิม		563,051	489,125	41,479	56,845	826,772	(608,818)	-	(608,818)	1,368,454
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	2.5.2	-	-	-	-	67,635	-	-	-	67,635
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - หลังการปรับปรุง		563,051	489,125	41,479	56,845	894,407	(608,818)	-	(608,818)	1,436,089
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น :										
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)		-	-	-	-	(790,220)	526,166	-	526,166	(264,054)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		563,051	489,125	41,479	56,845	104,187	(82,652)	-	(82,652)	1,172,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทีพีไอ พรีเมียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(48,655)	(881,274)	(82,267)	(885,935)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	66,273	100,927	64,583	96,711
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	25,556	20,124	99,065	(35,367)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	94,339	41,723	18,239	17,548
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,543)	385	393	1,492
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	66,395	(218,435)	117,356	164,983
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,155	112,083	(7,688)	(1,332)
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	86,673	109,010	4,136	3,286
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน	3,682	7,119	1,831	3,387
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,515	9,963	44,178	(19,951)
(ผลกำไรและกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต	11,666	-	11,625	-
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ	-	19,958	-	19,958
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม	1	-	1	-
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)				
- เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน	-	(68)	-	(68)
- ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	2	771,939	2	771,939
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,156)	(77)	(448)	(245)
- โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(1,899)	-	(411)	-
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์	(1,746)	-	(1,746)	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์	-	18,461	-	18,461
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม	-	5,775	-	4,904
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	33	-
- ดอกเบี้ยรับ	(1,881)	(4,944)	(1,852)	(11,531)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	371,032	993,943	349,297	1,034,175
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	322,377	112,669	267,030	148,240
ดอกเบี้ยจ่าย	(37,711)	(93,251)	(54,409)	(89,035)
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)	(19,980)	(13,731)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	264,686	5,687	212,621	59,205

บริษัท ทีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(158)	(17,685)	(1)	(65)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,014,620)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น	20	145,720	20	145,720
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น	-	(6,126)	-	(6,126)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,156	366	448	245
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(230)	-	(230)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(18,846)	(17,570)	(200)	(4,846)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(602)	-	-
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,491	27,715	1,081,783
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(33,683)	(4,183)
เงินสดรับเงินมัดจำจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าได้กักพ	-	116,280	-	-
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อเงินลงทุน	-	(7,200)	-	(7,200)
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์	1,746	-	1,746	-
เงินปันผลรับ	-	68	-	68
ดอกเบี้ยรับ	1,594	7,809	1,675	30,260
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(14,718)	223,551	(2,510)	221,036
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม :-				
จากการออกตั๋วแลกเงิน	-	427,000	-	427,000
จากการออกหุ้นกู้	-	207,600	-	207,600
จากสถาบันการเงิน	11,995	-	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการอื่น	35,000	283	35,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม :-				
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน	(36,000)	(740,000)	(36,000)	(740,000)
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้	(93,900)	(394,500)	(93,900)	(394,500)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(21,277)	(37,666)	(21,277)	(37,666)
เงินกู้ยืมบุคคลและกิจการอื่น	(35,000)	-	(35,000)	-
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	(1,336)	(1,695)	(1,336)	(1,695)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	248,557	-	248,557
เจ้าหน้าที่รัฐศรีษิตส์เพิ่มขึ้น	(43,957)	24,570	(43,957)	24,570
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(40)	20,653	-	(259)
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	-	(8,330)	-	(8,330)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(184,515)	(253,528)	(196,470)	(274,723)

บริษัท ทีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ- ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	65,453	(24,290)	13,641	5,518
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(74,998)	51,377	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9,545)	27,087	13,641	5,518
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	45,537	20,506	17,103	16,396
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด	-	(9,413)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	35,992	38,180	30,744	21,914

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	71	3,937	-	1,113
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า	25,369	-	25,369	-
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,135,430	-	-
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นหนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย	-	61,621	-	-
โอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่โอน มีดังนี้				
สินค้าคงเหลือ	-	-	-	198,686
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	613
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	-	563,097
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	78
ผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	10,538
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	48,000	-	48,000
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	24,000	-	24,000
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	17,371	-	-

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ บริษัทฯ คือ จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ตำบล บางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1.2 การดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 1,315 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1,639 ล้านบาท) และกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ของหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ที่ครบกำหนดจ่ายคืนในไตรมาสที่สี่ปี 2563 จำนวน 24 ล้านบาท และ ไตรมาสที่หนึ่งปี 2564 จำนวน 60 ล้านบาท หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดไถ่ถอนใน ไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2564 จำนวนเงิน 207.60 ล้านบาท ไตรมาสที่สองปี 2564 จำนวน 170 ล้านบาท และไตรมาสที่สามปี 2564 จำนวน 255.60 ล้านบาท และเงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,814 ล้านบาท (เทียบเท่า 551 ล้านบาท) ที่ครบกำหนดชำระหนี้ในไตรมาสที่หนึ่งของ ปี 2564 นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 5.68 ซึ่งยังเกินกว่าตามที่ระบุไว้ใน สัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะต้องขอขยเงินเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวกับเจ้าหนี้ทุกครั้ง หากเจ้าหนี้ไม่อนุมัติกลุ่มบริษัท จะมีการระงับการจัดหาเงินเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ระหว่างงวดปี 2563 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินต่างๆ และหลักประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุน และทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนที่เพียงพอในการไถ่ถอนหุ้นกู้และตัว สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและภาระผูกพันในอนาคตเมื่อถึงกำหนด

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เชื่อมั่นว่าสามารถจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมได้เพียงพอในการดำเนินงานและชำระภาระผูกพันในอนาคตเมื่อถึงกำหนด ดังนั้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัท ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะ น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ และอาจจะมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัท ไม่สามารถ ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลและการนำเสนองบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัท เลือกลงงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในงบการเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ งบการเงินประจำปี

วันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินระหว่างกาลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินฉบับภาษาไทย

2.2 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญให้มีการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.5.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.5.1

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์

2.5 นโยบายการบัญชี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาถือปฏิบัติ ดังนี้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในระยะยาว วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมนี้จะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ข) สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2.5.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.4 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และไม่ปรับย้อนหลัง งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นปี 2563

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบจาก			
	มาตรฐานการ รายงานทาง การเงิน กลุ่ม เครื่องมือทาง		มาตรฐานการ รายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 16	
	31 ธันวาคม 2562	การเงิน	การเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	34	-	34
เงินลงทุนชั่วคราว	34	(34)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,450	-	3,450
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	674,441	-	(25,078)	649,363
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	25,370	25,370
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่				
เงินสดที่เป็นหลักประกัน	-	84,307	-	84,307
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	87,757	(87,757)	-	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,470	-	161	1,631
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	437	-	131	568

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

“สอบทานแล้ว”

วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ผลกระทบจาก			
	มาตรฐานการ รายงานทาง การเงิน กลุ่ม เครื่องมือทาง		มาตรฐานการ รายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 16	
	31 ธันวาคม 2562	การเงิน	การเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	34	-	34
เงินลงทุนชั่วคราว	34	(34)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,450	-	3,450
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	40,827	-	(25,078)	15,749
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	25,370	25,370
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่				
เงินสดที่เป็นหลักประกัน	-	84,307	-	84,307
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	87,757	(87,757)	-	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,470	-	161	1,631
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	437	-	131	568

ก) เครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	งบการเงินรวม				
	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9				
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,537	-	-	45,537	45,537
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	285,383	-	-	285,383	285,383
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	63,233	-	-	63,233	63,233
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	34	-	34	-	34
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	3,450	3,450	-	-	3,450
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	84,307	-	84,307	-	84,307
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	17,821	-	-	17,821	17,821
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	499,765	3,450	84,341	411,974	499,765

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9				
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,103	-	-	17,103	17,103
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	278,836	-	-	278,836	278,836
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	34	-	34	-	34
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	3,450	3,450	-	-	3,450
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	374,030	-	-	374,030	374,030
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	84,307	-	84,307	-	84,307
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	201	-	-	201	201
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	757,961	3,450	84,341	670,170	757,961

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

จ) สัญญาเช่า

การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
การระงับผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,567	1,823
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(874)	(766)
หัก: สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(102)	(102)
หัก: สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(1,276)	(640)
	315	315
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(23)	(23)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	292	292
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,907	1,907
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,199	2,199
หนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	1,631	1,631
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	568	568
	2,199	2,199

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	25,370	25,370
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	25,370	25,370

วันที่ 30 กันยายน 2563

2.5.2 การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุน เป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนมิได้สะท้อนถึงราคาที่เป็นจริงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบัน และปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมมาโดยตลอด และนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	81,243	84,501	81,243	84,501
หนี้สิน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	16,214	16,866	16,214	16,866
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	65,029	67,635	65,029	67,635

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่	
	30 กันยายน 2562		30 กันยายน 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง	(646)	(646)	(1,138)	(1,138)
กำไรหรือขาดทุน สำหรับงวด เพิ่มขึ้น	646	646	1,138	1,138
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท/หุ้น)	0.0010	0.0010	0.0019	0.0019

2.6 การประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล เหมือนกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่พรอส (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.*	การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
Fluxe Investments Limited	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
Origin Power Investment Co., Ltd.	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
Fluxe Holdings Limited	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Geothermal Power A Company Limited	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Geothermal Power B Company Limited	การลงทุนในธุรกิจพลังงาน	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Wind Power A Co., Ltd.	การลงทุนในธุรกิจพลังงานลม	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
PPSN Co., Ltd.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Sumo Power Co., Ltd.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
P Green Energy Company Limited	ให้คำปรึกษา จัดการ วางแผนเกี่ยวกับธุรกิจ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Fino Binary Power Plant LLC.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
NIS Binary Power Plant LLC.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Lena Power Station No.1 LLC.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
SNS Power Co., Ltd.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
Otomeyama Energy Co., Ltd.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
S - Power Co., Ltd.	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม
M-Luxe Energy Co., Ltd.	ธุรกิจพัฒนาบ่อน้ำพุร้อน	เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
Aulux Power Co., Ltd.	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดอัดเม็ดแห้ง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการการเงิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Beppu Forest Power Co., Ltd.	พลังงาน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

วันที่ 30 กันยายน 2563

*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติเลิกกิจการของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เมืองคานัง ประเทศเวียดนาม

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว

- 3.1 รายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
ขายสินค้า					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	0.02	ราคาทุน
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	91.20	56.50	-	-	ต้นทุนบวกอัตราตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	7.25	7.05	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายทรัพย์สิน					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	ราคาตามบัญชี(หมายเหตุ 3.4)
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	-	-	0.07	0.41	อัตราร้อยละ 6 – 8.25 ต่อปี
Sumo Power Co., Ltd.	-	-	-	1.69	อัตราร้อยละ 8 ต่อปี
Geothermal Power A Company Limited	-	-	-	0.01	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
Geothermal Power B Company Limited	-	-	-	0.01	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
P Green Energy Company Limited	-	-	-	0.08	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
Fluxe Holdings Limited	-	-	-	0.01	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
M-Luxe Energy Co., Ltd.	-	0.35	-	-	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
Aulux Power Co., Ltd.	-	0.85	-	-	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	290.95	418.27	ต้นทุนบวกอัตราตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ					
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	56.72	15.95	-	-	ราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา					
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	ราคาตามสัญญา

รายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
ขายสินค้า					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	6.10	ราคาทุน
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	205.06	135.21	-	-	ต้นทุนบวกอัตราตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	21.76	24.59	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายทรัพย์สิน					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	773.77	ราคาตามบัญชี(หมายเหตุ 3.4)
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	-	-	0.18	5.08	อัตราร้อยละ 6 – 8.25 ต่อปี
Sumo Power Co., Ltd.	-	-	-	5.01	อัตราร้อยละ 8 ต่อปี
Geothermal Power A Company Limited	-	-	-	19.98	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
Geothermal Power B Company Limited	-	-	-	15.14	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
P Green Energy Company Limited	-	-	-	0.24	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
Thuxe Holdings Limited	-	-	-	0.01	อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี
M-Luxe Energy Co., Ltd.	-	1.64	-	-	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
Aulux Power Co., Ltd.	0.01	1.94	-	-	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป					
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	850.48	1,184.13	ต้นทุนบวกอัตราตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ					
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	116.83	39.45	-	-	ราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา					
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	-	0.76	-	-	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย					
Aulux Power Co., Ltd.	0.01	-	-	-	อัตราร้อยละ 5 – 7 ต่อปี

3.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)				
บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	43,957
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	26,338	7,349	-	-
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,338	7,349	-	43,957
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)				
PPSN Co., Ltd.	-	-	1,776	1,628
บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	337	337
Geothermal Power A Company Limited	-	-	10,989	10,806
บริษัท ทีลัคซ์ โกลบอล บิซิเนส จำกัด	-	-	465	344
บริษัท ทีลัคซ์ พาวเวอร์ จำกัด	-	-	887	435
Fluxe Holdings Limited	-	-	148	-
Geothermal Power B Company Limited	-	-	173	-
M-Luxe Energy Co., Ltd.	2,173	1,434	-	-
Aulux Power Co., Ltd.	127	117	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการของบริษัทย่อย)	-	30	-	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,300	1,581	14,775	13,550
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28,638	8,930	14,775	57,507
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	537,916	422,584
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	32,233	6,446	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,233	6,446	537,916	422,584
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	10,538	10,538
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	-	3,846	-	-
Aulux Power Co., Ltd.	15	8	-	-
Dual Energy Co., Ltd.	5	4	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (อดีตกรรมการและกรรมการของบริษัทย่อย)	1,016	1,090	-	-
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,036	4,948	10,538	10,538
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33,269	11,394	548,454	433,122

เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม มีรายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญในระหว่างงวด ดังนี้

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม			
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
M - Luxe Energy Co., Ltd.*	บริษัทร่วม	70,365	-	6,105	76,470
Aulux Power Co., Ltd.	กรรมการร่วมกัน	82,644	-	7,170	89,814
รวม		153,009	-	13,275	166,284
หัก : ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
M - Luxe Energy Co., Ltd.		(7,132)	-	(619)	(7,751)
Aulux Power Co., Ltd.		(82,644)	-	(7,170)	(89,814)
รวม		(89,776)	-	(7,789)	(97,565)
สุทธิ		63,233	-	5,486	68,719

*เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และกำหนดชำระเรียกคืนในเดือนมีนาคม 2563 และเมื่อทวงถาม สำหรับเงินให้กู้ยืมที่ครบกำหนด เดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการฟ้องร้องเรียกชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวคืน

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างงวด	ลดลง ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	3,150	5,110	-	8,260
PPSN Co., Ltd.	บริษัทย่อย	478,600	-	(27,715)	450,885
Sumo Power Co., Ltd.	บริษัทย่อย	83,729	-	-	83,729
Geothermal Power A Co., Ltd.	บริษัทย่อย	427	-	-	427
Geothermal Power B Co., Ltd.	บริษัทย่อย	120,441	-	-	120,441
P Green Energy Co., Ltd.	บริษัทย่อย	4,904	28,310	-	33,214
Thuxe Holdings Limited	บริษัทย่อย	350	262	-	612
รวม		691,601	33,682	(27,715)	697,568
หัก : ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
สุทธิ		(317,571)	-	-	(317,571)
		374,030	33,682	(27,715)	379,997

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ประเทศญี่ปุ่น เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะมีการเรียกชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด	ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
Aulux Power Co., Ltd.*	276	-	24	300

*เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และครบกำหนดชำระคืนในเดือนมกราคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมฉบับใหม่และขยายระยะเวลาการจ่ายชำระเงินกู้ยืม โดยผู้บริหารคาดว่าจะสามารถจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ในที่สุด

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	4,021	3,557	3,198	3,307
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	467	260	467	260
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	4	3	4	3
รวม	4,492	3,820	3,669	3,570

	(หน่วย : พันบาท)			
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,194	11,536	10,350	9,202
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,414	770	1,414	770
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	14	9	14	9
รวม	14,622	12,315	11,778	9,981

3.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ให้กับบริษัทย่อย

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ทั้งหมดให้แก่บริษัทย่อย

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

3.4.1 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ในปี 2562

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของการรับโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์จากบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาตประกอบกิจการ และพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (“วันโอนกิจการ”) โดยกำหนดมูลค่าการโอนกิจการตามมูลค่าบัญชี (Book Value) ตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 809,904,400 บาท นั้น

เนื่องจากในขั้นตอนการโอนกิจการดังกล่าว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินบางประการซึ่งไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ ดังนั้น มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจึงลดลงจาก 809,904,400 บาท เป็นจำนวน 773,765,631.64 บาท และเนื่องจากความล่าช้าในการโอนทรัพย์สินบางรายการ ดังนั้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระค่าตอบแทนบางส่วนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 418,078,470.00 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 355,687,161.64 บาท บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ เนื่องจากมีทรัพย์สินบางรายการ อันได้แก่ ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) ยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงจะทำการแบ่งชำระค่ารับโอนกิจการส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) เป็นสองส่วน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ จำนวน 196,000,000 บาท จะชำระภายใน 60 วันนับแต่วันโอนกิจการ
- 2) ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการส่วนที่เหลือ จำนวน 159,687,161.64 บาท จะทยอยชำระให้แล้วเสร็จภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระ ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการส่วนที่เหลือแล้วทั้งจำนวน

2. มีมติยืนยันการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 43,269,847 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินเพิ่มทุน 432,698,470 บาท และให้ยกเลิกการออกหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จำนวน 37,720,593 หุ้น

วันที่ 30 กันยายน 2563

3. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นอีก 196,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินเพิ่มเติมค่า
4. มติพิเศษอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้นในงวดปี 2562 ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้

เพิ่มทุนระหว่างปี 2562 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์จากบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ตามการโอนกิจการ โดยคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 418,078,470 บาท ถือเป็นารับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน ดังนี้

1. สินค้าคงเหลือ	รวมมูลค่า 198,696,303.00 บาท
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	รวมมูลค่า 219,382,167.00 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น	จำนวน 418,078,470.00 บาท

โดยบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 41,807,847 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 418,078,470.00 บาท ให้แก่บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) โดยให้เสมือนหนึ่งว่าบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน) ได้ใช้เงินค่าหุ้นเพิ่มเติมมูลค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 14,620,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าหุ้นจำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 14,620,000.00 บาท ให้แก่บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มทุนระหว่างปี 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 196,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าหุ้นจำนวน 19,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากบริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มทุนระหว่างปี 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 159,687,160 บาท เพื่อเป็นค่าหุ้นจำนวน 15,968,716 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

3.4.2 การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แก่บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่โอนในปี 2562 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	สินทรัพย์และหนี้สินที่โอน และรับโอนระหว่างกัน
สินทรัพย์หมุนเวียน	
สินค้าคงเหลือ	198,696,303
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	612,894
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	64,666,270
โรงงาน	216,201,311
อาคาร	45,436,435
เครื่องจักร	154,894,458
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	17,346,164
บ่อเลี้ยงกุ้ง	1
บ่อเลี้ยงปลา	5,041
บ่อบาดาล	59,426
อุปกรณ์โรงงาน	32,194,883
เครื่องมือเครื่องใช้	20,703,423
เครื่องมือเครื่องใช้วิจัยฯ	2,873
เครื่องใช้สำนักงาน	7,264,610
อุปกรณ์สำนักงาน	2,923,316
เครื่องตกแต่งฯ	1,136,902
ยานพาหนะ	13
ซอฟต์แวร์	8,523,710
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	261,707
ก่อสร้างเครื่องใช้สำนักงาน (ซอฟต์แวร์รื้อติดตั้ง)	2,758,103
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	77,790
	<u>773,765,633</u>

วันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มติรับทราบความคืบหน้าการโอนกิจการบางส่วน ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีที่จะได้รับยกเว้นจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทนั้น พบว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบเกณฑ์ในการยื่นขอยกเว้นภาษีในการโอนกิจการบางส่วน

ทั้งนี้ ทางกรมสรรพากรได้มีข้อสรุปให้กับทางบริษัท คือบริษัทไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (สำหรับอสังหาริมทรัพย์) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับอสังหาริมทรัพย์) โดยเหตุผลคือ สินทรัพย์รวมของ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด น้อยกว่า สินทรัพย์ที่รับโอนมาจาก บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) โดยทางกรมสรรพากรได้เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสำหรับการโอนกิจการของบริษัท 2 ทางเลือก ดังนี้

- 1) ให้ยกเลิกรายการ หรือกลับรายการโอนกิจการทั้งหมด โดยถือเสมือนว่าไม่ได้มีการทำธุรกรรมนี้เกิดขึ้น แต่กรณีนี้จะติดปัญหาซึ่งบริษัทได้เอาหุ้นของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปจำหน่ายไว้กับการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562
- 2) ไม่ให้สิทธิประโยชน์ และถือว่าเป็นการขายทรัพย์สิน โอนสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ไม่โอนที่ดิน) ของทั้งโรงงานที่เพชรบุรี และสงขลา เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ซึ่งไม่เสียภาษีในการโอน แต่จะเสีย Vat 7% และจะมีเบี้ยปรับ 2 เท่า และเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน รวมมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้บันทึกค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. จากการที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีในการโอนกิจการของกรมสรรพากร จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (สำหรับอสังหาริมทรัพย์) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับอสังหาริมทรัพย์) บริษัทจะต้องเสียภาษีซึ่งจะมี 2 แนวทางที่ขอให้พิจารณา คือ
 - 1) ให้กรมสรรพากรทำจดหมายแจ้งบริษัทว่าไม่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งกรณีนี้สรรพากรจะพิจารณาลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริษัทประมาณ 50% ของภาษีที่ต้องเสีย
 - 2) หากบริษัททำจดหมายยินยอมขอถอนคำขอโอนกิจการ บริษัทจะได้ลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 100% ของภาษีที่ต้องเสีย
2. มีมติยังไม่ถอนคำขอโอนกิจการเพื่อขอยกเว้นภาษีในการโอนกิจการ

บริษัทได้ดำเนินการหารือกับศูนย์บริหารธุรกิจภาษีขนาดใหญ่กรมสรรพากร พบว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการยื่นขอยกเว้นภาษีในการโอนกิจการบางส่วน ส่งผลให้บริษัทต้องชำระภาษีจากการโอนกิจการบางส่วนนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เฉพาะการโอนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น จำนวน 5,454,548.81 บาท ประกอบด้วย

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินที่โอน คิดเป็นภาษีที่ต้องชำระจำนวน 3,295,799.89 บาท
2. เบี้ยปรับลดให้ 80% คงเหลือเบี้ยปรับที่ต้องชำระจำนวน 1,318,319.95 บาท
3. เงินเพิ่มที่ต้องชำระจำนวน 840,428.97 บาท

การที่บริษัทยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทจึงยังไม่มีการที่ต้องรับผิดชอบในภาษี ณ เวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อันได้แก่ ภาษีในการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งประมาณการภาษีที่คาดว่าจะต้องชำระแล้ว จำนวน 23,584,405.83 บาท ในงบการเงิน

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ โอนให้กับบริษัทย่อยบางรายการยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีความสามารถในการสั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวจากการใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติของบริษัทย่อยแล้ว

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	26,338	7,349	-	43,957
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	185,020	257,463	171,836	244,099
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(21,681)	(25,375)	(21,639)	(25,375)
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ	189,677	239,437	150,197	262,681
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	2,300	1,581	3,724	2,676
ลูกหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	56,184	44,188	3,352	2,605
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	6,515	5,994	86,165	85,988
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	287	177	-	-
รวม	65,286	51,940	93,241	91,269
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(6,515)	(5,994)	(75,114)	(75,114)
รวม	(6,515)	(5,994)	(75,114)	(75,114)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	58,771	45,946	18,127	16,155
	248,448	285,383	168,324	278,836

ลูกหนี้การค้าแยกตามจำนวนวันที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	26,338	7,349	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	14,846
3 – 6 เดือน	-	-	-	29,111
6 – 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	-	-	-
รวม	26,338	7,349	-	43,957
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	143,782	191,217	130,879	178,695
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	25,674	36,646	25,393	35,804
3 – 6 เดือน	3,422	8,450	3,422	8,450
6 – 12 เดือน	5,940	11,293	5,940	11,293
มากกว่า 12 เดือน	6,202	9,857	6,202	9,857
รวม	185,020	257,463	171,836	244,099
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(21,681)	(25,375)	(21,639)	(25,375)
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ	163,339	232,088	150,197	218,724
	189,677	239,437	150,197	262,681

4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ระยะยาวมูลค่า 87 ล้านบาท (2562: 72 ล้านบาท) เป็นลูกหนี้การค้าหลายรายซึ่งค้างชำระเป็นเวลานานและอยู่ในระหว่างดำเนินคดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวโดยคำนึงถึงราคาขายทอดตลาดของหลักประกันหรือมูลค่าหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวน 87 ล้านบาท (2562: 72 ล้านบาท)

5. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
สินค้าสำเร็จรูป	46,228	61,913	36,698	54,937
วัตถุดิบ	49,538	121,769	-	-
ภาชนะบรรจุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง	15,251	18,509	-	-
อะไหล่เครื่องจักร	30,677	33,841	-	-
รวม	141,694	236,032	36,698	54,937
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(14,000)	(15,899)	-	(411)
	127,694	220,133	36,698	54,526

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	15,899	15,740	411	15,740
ตั้งเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
โอนกลับ/จำหน่ายระหว่างงวด	(1,899)	(15,547)	(411)	(15,329)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	14,000	193	-	411

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือแสดงอยู่ในต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ผลกระทบของการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5.1 เนื่องจากการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เลือกในการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติจึงไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะท้อนข้อกำหนดใหม่

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (กองทุนรวม) (หมายเหตุ 2.5.1)	-	34
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ (กองทุนรวม)	12	-
รวม	12	34

บริษัท พีพี ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

“สอบทานแล้ว”

วันที่ 30 กันยายน 2563

7. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ผลกระทบของการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5.1 เนื่องจากการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เลือกในการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติจึงไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะท้อนข้อกำหนดใหม่

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 2.5.1)	-	3,450
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน	3,450	-
รวม	3,450	3,450

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
			30 กันยายน 2563
บริษัท โรงงานพิมพ์อ้อมฟ้าไทย จำกัด (มหาชน)	การจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาวและการย้อมสี	1.43	5,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(1,550)
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น			3,450

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

8.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	(หน่วย : พันบาท)									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ราคาทุน		ค่าต่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ										
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิซิเนส จำกัด	3,000	3,000	100	100	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	1,100,000	1,100,000	100	100	1,100,000	1,100,000	(416,772)	(416,772)	683,228	683,228
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเนอร์ยีพรอส (ประเทศไทย) จำกัด	789,386	789,386	100	100	789,386	789,386	-	-	789,386	789,386
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.	-	32	-	100	-	32	-	-	-	32
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทฯ – สุทธิ					1,892,386	1,892,418	(416,772)	(416,772)	1,475,614	1,475,646
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด										
Fluxe Investments Limited	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Origin Power Investment Co., Ltd.	0.1*	0.1*	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Fluxe Investments Limited										
Fluxe Holdings Limited	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Geothermal Power A Co., Ltd.	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
Geothermal Power B Co., Ltd.	10*	10*	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.										
Wind Power A Co., Ltd.	0.1*	0.1*	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Fluxe Holdings Limited										
Sumo Power Co., Ltd.	1,000**	1,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
P Green Energy Co., Ltd.	1,000**	1,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.										
Fino Binary Power Plant LLC.	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
NIS Binary Power Plant LLC.	10**	10**	100	100	-	-	-	-	-	-
Lena Power Station No.1 LLC.	5,000**	5,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.										
PPSN Co., Ltd.	12,000**	12,000**	100	100	-	-	-	-	-	-
SNS Power Co., Ltd.	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC.	100**	100**	100	100	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.										
Otomeyama Energy Co., Ltd.	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
S - Power Co., Ltd.	500**	500**	100	100	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					1,892,386	1,892,418	(416,772)	(416,772)	1,475,614	1,475,646

* หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ

** หน่วย : พันชน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย P PRIME SINGAPORE PTE. LTD

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติเลิกกิจการของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2563

8.1.1 เงินปันผลรับ

บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

8.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	สัดส่วนเงินลงทุน		(หน่วย : พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
			มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
M – Luxe Energy Co., Ltd.	25	25	-	-
รวม			-	-

การลงทุนในบริษัทร่วม M – Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภายใต้สัญญา Joint Venture Agreement ระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยสัญญาดังกล่าวระบุหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย กล่าวคือ ขณะนั้นบริษัทย่อยมีหน้าที่เพียงจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับ M – Luxe Energy Co., Ltd. เพื่อพัฒนาที่ดิน และบ่อน้ำพุร้อน และให้ M – Luxe Energy Co., Ltd. บริหารจัดการ บริษัทย่อยจึงให้เงินกู้ไป 70 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2) ในสัดส่วน 100% ในขณะที่บริษัทเอกชนดังกล่าวซึ่งมีประสบการณ์ทางธุรกิจในการพัฒนาที่ดิน และบ่อน้ำพุร้อนจะให้ความช่วยเหลือในด้านธุรกิจ คือ ดูแล และให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจ พัฒนาที่ดินและบ่อน้ำพุร้อน แก่ M – Luxe Energy Co., Ltd. ในปัจจุบัน M – Luxe Energy Co., Ltd. ยังไม่ดำเนินการสำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำพุร้อน จึงยังไม่ได้ขายที่ดินออกไป เนื่องจากมีการชะลอการลงทุน

บริษัทอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการชำระหนี้ของ M – Luxe Energy Co., Ltd. และ บริษัท เซโต อูจิ เนเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

8.1.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 แห่ง ซึ่งบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทร่วม	ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้ในระหว่างงวดปี	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
M – Luxe Energy Co., Ltd.	(0.54)	(0.81)

9. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 3.2)	-	-	379,997	374,030
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	68,719	63,233	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	68,719	63,233	379,997	374,030
หัก : ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	(68,719)	(63,233)	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(68,719)	(63,233)	-	-
	-	-	379,997	374,030

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม	85,418
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 2.5.2)	81,243
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - หลังการปรับปรุง	166,661
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	230
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	166,891

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเพื่อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่ายุติธรรมจำนวนประมาณ 77.88 ล้านบาท ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 18, 21 และ 23

11. ที่ดินตามราคาที่ตีใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินของกลุ่มบริษัทแสดงในราคาที่ดินใหม่ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ปี 2562 และ 2563 การประเมินราคาที่ดินใช้วิธีมูลค่าราคาตลาด ได้แสดงไว้ที่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ โอนให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4 บางรายการยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีความสามารถในการสั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวจากการใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติของบริษัทย่อยแล้ว

12. อาคารและเครื่องจักร

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอาคารและเครื่องจักร สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	674,441	40,827
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2.5.1)	(25,078)	(25,078)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด – ราคาทุน	5,953	200
จำหน่ายระหว่างงวด – ราคาทุน	(1,631)	(1,631)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(62,794)	(2,892)
จำหน่ายระหว่างงวด – ค่าเสื่อมราคาสะสม	1,631	1,631
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	16,907	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	609,429	13,057

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ โอนให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4 บางรายการยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีความสามารถในการสั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวจากการใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติของบริษัทย่อยแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2562 : 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงินประมาณ 110 ล้านบาท (2562 : 112 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจำนวนประมาณ 786 ล้านบาท ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ (หมายเหตุข้อ 21 และ 23)

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	267,318	3,365
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด – ราคาทุน	12,964	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(15,176)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	36,430	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	301,536	3,365

วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทฯ ได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ราคาทุนจำนวนประมาณ 2.72 ล้านบาท ไปค้าประกันการออกหุ้นกู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม/	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		-
รายการปรับปรุงจากการนำมามาตรฐานการรายงาน		
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2.5.1)		25,370
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด		(1,194)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		24,176

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,574	142
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด	(7,509)	(50)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	13,681	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	113,746	92

16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน

ผลกระทบของการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5.1 เนื่องจากการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เลือกในการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติจึงไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะท้อนข้อกำหนดใหม่

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 2.5.1)	-	84,307
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	45,706	-
รวม	45,706	84,307

วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	30 กันยายน 2563
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน – ราคาทุน	130,137
หัก : ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(84,431)
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน – มูลค่ายุติธรรม	45,706

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	จำนวนเงิน (พันบาท)
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	62,142	168,851
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่หมดอายุในระหว่างงวด	(18,119)	(38,714)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(84,431)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	44,023	45,706

16.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้นำสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจำนวน 44.02 ล้านหุ้น (มูลค่าตามบัญชี 45.71 ล้านบาท) ไปเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23

16.2 บริษัทได้รับเงินปันผลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 0.07 ล้านบาท

17. เงินจ่ายล่วงหน้า

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	30,888	28,422	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน	35,986	33,113	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์	12,997	14,743	12,997	14,743
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	69,650	64,089	-	-
รวม	149,521	140,367	12,997	14,743
หัก : ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	(30,888)	(28,422)	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน	(35,986)	(33,113)	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์	(12,997)	(14,743)	(12,997)	(14,743)
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	(69,650)	(64,089)	-	-
รวม	(149,521)	(140,367)	(12,997)	(14,743)
	-	-	-	-

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 9 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าโครงการทั้งหมดจำนวน 2,700 ล้านบาท (786 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Sumo Power Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินมัดจำสำหรับโรงผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 103 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำระเงินคืนจากรายการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงตัดสินใจบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน 28 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้โอนที่ดินทั้ง 2 แห่งไปยังบริษัทเอกชนแห่งที่สอง แม้ว่าบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง มีหน้าที่ต้องโอนที่ดินเหล่านี้ให้กับ Sumo Power Company Limited ซึ่งราคาโอนทรัพย์สินรวม 300,000,000 เยน ซึ่ง Sumo Power Company Limited ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง แล้วจำนวน 103,000,000 เยน

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 Sumo Power Company Limited ได้ดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แห่งดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนแห่งที่สองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 8 โครงการ ด้วยการซื้อกิจการของ Sumo Power Company Limited เป็นเงิน 495 ล้านบาท และค่าซื้อโรงไฟฟ้า 8 ยูนิท ราคา ยูนิทละ 220 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษี) ซึ่งค่าซื้อโรงไฟฟ้ามีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อนรวมอยู่จำนวน 4 ยูนิท มูลค่า 120 ล้านบาท (33 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำระเงินคืนจากรายการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงตัดสินใจบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน 33 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าวพัฒนาภายใต้ บริษัทเจ้าของโครงการชื่อบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะร่วมลงทุน ในโครงการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจำหน่าย และ ได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

ร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามที่จะกำหนดในสัญญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุน”) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จ่ายชำระเงินมัดจำ จำนวน 210 ล้านบาท (ประมาณ 62.31 ล้านบาท) และจะชำระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ต่างๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากเงื่อนไขบังคับก่อน ต่างๆดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิ ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นและบริษัท ริช พาร์ท เนอร์ส จำกัด โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด ตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้แก่บริษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (10 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการชำระเงินมัดจำ รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด จะปฏิบัติตามเงื่อนไข บังคับก่อนทั้งหมดตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่บริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด (หรือบริษัทย่อยของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด) จะต้องเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด ทั้งนี้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นที่ใช้เป็นหลักประกันดังกล่าวทั้งจำนวน 10 ล้านบาท (ประมาณ 3 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติลงนามในหนังสือขยายระยะเวลาโครงการฯ ทั้งนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

- 1) ไปอนุญาตต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
- 2) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำโครงการต่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- 3) ขยายระยะเวลาของ “สัญญาร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้จัดทำ Due Diligent โครงการ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทออกหนังสือยกเลิกการลงทุนดังกล่าว และขอรับเงินมัดจำดังกล่าวจำนวน 65.57 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเกินกว่าที่ได้ตกลงกัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวนเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับเงินดังกล่าวคืนจากผู้ร่วมลงทุน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวจำนวน 171 ล้านบาท (เทียบเท่า 47.10 ล้านบาท) คืนจากบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวจำนวน 5 ล้านบาท (เทียบเท่า 1.48 ล้านบาท) คืนจากบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกชำระเงินคืน

เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ทุนจดทะเบียน 10,000,000 เยน หรือประมาณ 3,147,830 บาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.314783 บาทต่อเยน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) สัดส่วนการถือหุ้นคือบริษัทฯถือหุ้น 60% (เป็นบริษัทย่อย) : Aura-Green Energy Co., Ltd. (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ถือหุ้น 40% เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 5 ยูนิท มูลค่ารวม 175 ล้านเยน หรือประมาณ 55,087,025 บาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.314783 บาทต่อเยน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้มีมติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ยูนิท มูลค่ารวม 36 ล้านเยน หรือประมาณ 10.99 ล้านบาท

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ได้มีมติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ยูนิท มูลค่ารวม 36 ล้านเยน หรือประมาณ 13 ล้านบาท รวมจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่บริษัทลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 7 ยูนิท จำนวน 247 ล้านเยน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 7 ยูนิท จำนวน 232 ล้านเยน ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 7 ยูนิทสามารถรับรู้รายได้จากการขายแล้วตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทยังไม่สามารถตรวจสอบจำนวนเงินของค่าไฟฟ้าที่ขายไปแล้วดังกล่าวได้ จนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทส่งหนังสือทวงถามไปยัง Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ PPSN Co., Ltd. แต่ Aura Green Energy Co., Ltd. ได้แจ้งว่าได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายศึกษาแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาส่งมอบโรงไฟฟ้า และเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับก่อนหน้านั้นให้กับ PPSN Co., Ltd.

ทั้งนี้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทได้บันทึกเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (อาคารและเครื่องจักร) ต่อมาในปี 2562 บริษัทได้พิจารณาจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำระเงินคืนจากรายการดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายการดังกล่าวทั้งจำนวน 64 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR	23,700	23,740	-	-
ตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	5.85	84,000	120,000	84,000	120,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที		-	43,957	-	43,957
		107,700	187,697	84,000	163,957
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดตัดบัญชี		-	(402)	-	(402)
		107,700	187,295	84,000	163,555

เงินเบิกเกินบัญชี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อย ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยสินเชื่อหมุนเวียน ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆบนที่ดิน โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และค้ำประกันวัตถุดิบและ/หรือสินค้าคงคลัง และบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย

ตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 150 ล้านบาท และได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ 2 ฉบับ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 จำนวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืนในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 100 ล้านบาท และได้ออกตัวฉบับใหม่จำนวน 80 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2563
 - ฉบับที่ 2 จำนวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ปัจจุบันบริษัทฯได้ชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท คงเหลือที่ยังมิได้ชำระจำนวน 40 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้เจรจาทันทีกับธนาคารผู้ให้กู้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ธนาคารผู้ให้กู้ได้อนุมัติออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 และขอเรียกเก็บดอกเบี้ยผิคนัดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ไถ่ถอนตัวแลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 40 ล้านบาท และได้ออกตัวฉบับใหม่จำนวน 40 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2563
- ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้เจรจากับธนาคารผู้ให้กู้เพื่อขอขยายอายุตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ รวมจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งธนาคารผู้ให้กู้ได้ตกลงให้ชำระและขยายตัวสัญญาใช้เงิน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6 ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้
- ให้ชำระ 12 ล้านบาท ในวันที่ 31 มกราคม 2563 (บริษัทฯได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)
 - ให้ชำระ 12 ล้านบาท ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (บริษัทฯได้ชำระเรียบร้อยแล้ว)

วันที่ 30 กันยายน 2563

3. ให้ชำระ 12 ล้านบาท ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (บริษัทได้จ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว)
4. ให้ชำระ 12 ล้านบาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
5. ให้ชำระ 12 ล้านบาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับตัวสัญญาใช้เงินส่วนที่เหลือจำนวน 60 ล้านบาท ให้จ่ายชำระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะทยอยลดตัวสัญญาใช้เงินที่ถึงกำหนดชำระจากตัวสัญญาใช้เงินฉบับจำนวน 40 ล้านบาท ก่อนจนครบ และจะไปลดตัวสัญญาใช้เงินฉบับ 80 ล้านบาท

บริษัท ได้จ่ายชำระตามตัวสัญญาใช้เงินไปแล้ว 3 งวด คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) รัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันการเงินพักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ส่งผลให้บริษัท สามารถเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ออกไป โดยเบื้องต้นสถาบันการเงินได้แจ้งให้บริษัทเริ่มต้นชำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้ ดังนี้

1. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 12 ล้านบาท
2. ภายในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 ล้านบาท
3. ภายในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 60 ล้านบาท

ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวค้ำประกันวงเงินรวมมูลค่า 120 ล้านบาท และวงเงินทรัพย์สินที่รวมมูลค่า 44 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวมีหลักประกันดังนี้

1. จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ มูลค่ายุติธรรม จำนวน 18 ล้านบาท
2. จดหลักประกันธุรกิจ ลูกหนี้การค้า กรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวน 230 ล้านบาท
3. จดหลักประกันธุรกิจ สินค้าคงเหลือ กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย จำนวน 100 ล้านบาท
4. จดหลักประกันธุรกิจ เงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านบาท
5. บริษัทย่อยค้ำประกัน

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	32,233	6,446	537,916	422,584
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	202,049	163,876	127	126
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	1,016	4,936	10,538	10,538
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	16,883	19,753	1,732	2,086
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	3,513	4,067	278	904
ดอกเบี้ยค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	20	12	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	13,196	7,364	13,196	7,364
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	49,057	44,013	44,372	41,893
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	317,967	250,467	608,159	485,495

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

“สอบทานแล้ว”

วันที่ 30 กันยายน 2563

20. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2)	300	276	-	-
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
รวม	300	276	-	-

20.1 เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด	35,000
หัก จ่ายชำระระหว่างงวด	(35,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	-

เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นจำนวน 35 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมเงินกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4 สัญญา ดังนี้

สัญญาฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวม 5 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ครอบคลุมชำระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และบริษัทได้ชำระเงินต้นคืน 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สัญญาฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ครอบคลุมชำระในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้ชำระเงินต้นคืน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

สัญญาฉบับที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ครอบคลุมชำระในวันที่ 24 กันยายน 2563 และบริษัทได้ชำระเงินต้นคืน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563

สัญญาฉบับที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ครอบคลุมชำระในวันที่ 30 กันยายน 2563 และบริษัทได้ชำระเงินต้นคืน 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

21. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะยาว				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	562,662	527,066	550,667	527,066
หัก : ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(550,817)	(527,066)	(550,667)	(527,066)
	11,845	-	-	-

21.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	527,066	527,066
บวก กู้เพิ่ม	11,995	-
หัก จ่ายชำระ	(21,277)	(21,277)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	44,967	44,967
รวม	562,751	550,756
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดตัดบัญชี	(89)	(89)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	562,662	550,667

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน				
JPY LIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 3	ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มผ่อนชำระงวดแรก ในเดือนที่สี่หลังจากการเบิกเงินกู้งวดแรก (พฤศจิกายน 2560) ในอัตรางวดที่ 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ล้านเยน ส่วนที่เหลือชำระคืน ทั้งหมดในงวดที่ 36 (วันครบกำหนดชำระจึง ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564)	550,667	527,066	550,667	527,066

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
		2563	2562	2563	2562
- อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 100 งวด จ่ายชำระงวดละ 100,000 เยน เริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2564	2,999	-	-	-
- หลังจากวันที่ในสัญญากู้ยืม 3 ปี คิดในอัตราร้อยละ 1.36 ต่อปี	- จ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2563				
- อัตราร้อยละ 0.65 ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 200 งวด จ่ายชำระงวดละ 150,000 เยน เริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2564	8,996	-	-	-
- หลังจากวันที่ในสัญญากู้ยืม 3 ปี คิดในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปี	- จ่ายชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2563				
รวม		562,662	527,066	550,667	527,066

เงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 1,814 ล้านบาท (เทียบเท่า 551 ล้านบาท) มีเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้บริษัทฯดำเนินการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทฯต้องดำเนินการจดจำนองทรัพย์สินในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น จำนำสัญญาซื้อขายไฟ จำนำหุ้นของบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า และจำนำหรือโอนสิทธิในบัญชีรายได้ค่าไฟฟ้าจำนวน 4 บริษัท ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 8 แห่ง

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมได้ ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ ทำให้ธนาคารผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนทันที ดังนั้น จึงแสดงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,814 ล้านบาท (เทียบเท่า 551 ล้านบาท) เป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนผันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ กรณีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดสัญญาตามสัญญาเงินเฉพาะกรณีงบการเงินปี 2562 เท่านั้น

บริษัทฯคาดว่าจะได้รับการผ่อนผันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนจากสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาผ่อนผันครั้งต่อไป เมื่อบริษัทได้จัดส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งการชะลอการใช้สิทธิ Call Default จากธนาคารผู้ให้กู้ สรุปได้ดังนี้ จากกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 319.50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัด/ผิดสัญญาเงินที่บริษัทได้ลงนามไว้ต่อธนาคาร ซึ่งปัจจุบันธนาคารจะยังไม่ใช้สิทธิ Call Default จากเหตุการณ์ที่บริษัทผิดนัดชำระหุ้นกู้ตามที่กล่าวข้างต้น โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่บริษัทมีอยู่ต่อธนาคาร อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) เจ้าหนี้รายอื่นของบริษัทฯใช้สิทธิเรียกคืนหนี้ หรือใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ เป็นต้น ธนาคารมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิในการ Call Default กับบริษัททันที

วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) โดยแบ่งเป็น 2 วงเงิน จำนวนรวม 40 ล้านเยน ซึ่งเป็นแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรในประเทศญี่ปุ่น โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.46 – 1.55 ต่อปี ครอบคลุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2572 และ 15 มีนาคม 2581

22. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,907
ผลกระทบจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 2.5.1)	292
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,199
เงินจ่ายชำระ	(1,311)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	888
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(888)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี	2.09	2.23	0.60	1.49
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	-	0.23	-	0.23
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2.09	2.46	0.60	1.72

วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย : พันบาท)	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	401	401
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	9	9
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	329	293
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	11	11
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	921	137
รวม	1,671	851

	(หน่วย : พันบาท)	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,194	1,194
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	40	40
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,030	920
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	32	32
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	2,762	413
รวม	5,058	2,599

23. หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
หุ้นกู้	633,200	727,100
หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือตัดบัญชี	(2,096)	(5,836)
หุ้นกู้ – สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	631,104	721,264
หัก : ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	(631,104)	(721,264)
หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	-	-

วันที่ 30 กันยายน 2563

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	727,100
ออกหุ้นกู้	-
ไถ่ถอนหุ้นกู้	(93,900)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือตัดบัญชี	(2,096)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	631,104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 633 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายนักลงทุนในวงจำกัด หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ครั้งที่	วันที่ออกหุ้นกู้	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตรา		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
			ไว้ต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		
<u>หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้*</u>						
2/2561	2 สิงหาคม 2561	319,500	1,000	320	7.75	2 กรกฎาคม 2564
<u>หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้*</u>						
1/2561	8 พฤษภาคม 2561	200,000	1,000	200	7.00	8 พฤษภาคม 2564
1/2562	21 มีนาคม 2562	207,600	1,000	208	8.50	18 มีนาคม 2564

*ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การชำระอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่สามารถชำระอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขฯ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกเงินหุ้นกู้ดังกล่าวคืนทันที ดังนั้น จึงแสดงหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 207.60 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561

ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีมติแจ้งเหตุการณณ์การผิดนัดไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 319.50 ล้านบาท โดยมีมติกำหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าว ออกไป 330 วัน นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยปกติของงวดวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จำนวนประมาณ 5.71 ล้านบาท ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และบริษัทจะขอแก้ไขอัตราดอกเบี้ยปกติจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ย ที่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในงวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงินประมาณ 6.11 ล้านบาท , วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงินประมาณ

วันที่ 30 กันยายน 2563

6.11 ล้านบาท และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 10.18 ล้านบาท รวมเป็นดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ (วันที่ 2 สิงหาคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 22.39 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้บริษัทจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคิดจำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บาท

ผลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาแผนขยายระยะเวลาหุ้นกู้มูลค่า 319.50 ล้านบาท และขอผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยคิด ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาการชำระได้ถอนเงินต้นของหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 319.50 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดได้ถอนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยขยายระยะเวลาการชำระได้ถอนเงินต้นของหุ้นกุนี้ออกไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หรือขยายไป 330 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.75% แต่ที่ประชุมไม่อนุมัติผ่อนผันยกเว้นอัตราดอกเบี้ยคิดชำระ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนเงินดอกเบี้ยคิดในอัตรา 2% (เพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว 7.25%) ของหุ้นกู้ ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 0.61 ล้านบาท

ทั้งนี้ เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้จำนวนดังกล่าวข้างต้นไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้เงินในหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิมจะต้องมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 319.50 ล้านบาท จากเดิมครบกำหนดวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
2. มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยขอยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3:1 ดังนั้นบริษัทยังต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่กำหนดไว้เดิมต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

บริษัทมีความประสงค์จะใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดได้ถอน เป็นจำนวน 63,900,000 บาท (คิดเป็นอัตรา 20% ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย แบ่งตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถือครองอยู่) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 9. การได้ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัทขอเลื่อนการใช้สิทธิได้ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในที่ประชุม แต่ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 9.3 ที่ระบุว่า “ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้”

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ได้ถอนหุ้นกู้ จำนวน 63,900,000 บาท

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ โดยปรับเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตามข้อเสนอของผู้ออกหุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คดีความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

คดีความที่ 1

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้น ให้บริษัทจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคิดนับจำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี และยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาล ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่ให้แก้ไขการชำระดอกเบี้ยจากเดิมคิดนับแต่วันฟ้อง เป็น นับแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นฟ้องด้วย เนื่องจากคำพิพากษาดังกล่าวมิได้พิจารณาพิพากษาตามนัยแห่งคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เลขวางแนววินิจฉัยไว้ และบริษัทฯ จะใช้สิทธิยื่นฎีกาคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกาต่อไป

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา ยื่นฎีกา ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

คดีความที่ 2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ถือหุ้นกู้รายที่ 2 ได้ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้น ให้บริษัทจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคิดนับจำนวนเงินรวม 2,012,835.61 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น และกำหนดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นกู้รายที่ 2 ได้มีการแต่งตั้งทนายความ และทนายความของโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุว่า ดินนัดสืบพยานคดีที่นัดไว้ก่อนแล้วที่ศาลอาญา และขอเลื่อนคดีไป ซึ่งบริษัทไม่คัดค้านการขอเลื่อนคดี และศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ศาลได้เลื่อนกำหนดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยออกไปเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยโจทก์และจำเลยได้นำพยานเข้าสืบพยานจนคดีเสร็จการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี นับจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปี ของเงินต้น 2,000,000 บาท นับจากวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้นำจำนวนดอกเบี้ยที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์แล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยจำเลยชำระแก่โจทก์ไปแล้ว กับให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมอุทธรณ์ เพื่ออุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงของทั้ง 2 คดีข้างต้น ที่โจทก์ฟ้องบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ให้ชำระหนี้อันมีที่มาจากมูลหนี้ หุ้นกู้ชุด “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (TLUXE198A) ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าหุ้นกู้ชุด TLUXE198A ดังกล่าวนี้นี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ในข้อ 11.1 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วัน นับแต่เกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 10.1 คือ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (TLUXE198A) และการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นไปโดยชอบตามหลักเกณฑ์ในข้อกำหนดสิทธิประกอบกับเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วอีกด้วย

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ในวาระที่ 2 พิจารณาแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้น ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในวาระนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ข้อกำหนดสิทธิที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยข้อเท็จจริงที่ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้เรียกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นแล้ว ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อที่ 11.2 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม” ดังนั้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นดังกล่าวนี้แล้ว จึงมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นรายที่ 1 และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 ซึ่งเป็นโจทก์ของทั้งสองคดีข้างต้น ฉะนั้น บริษัทมีความเห็นว่า บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) มีข้อต่อสู้ในคดีที่ถูกผู้ถือหุ้นรายที่ 1 และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 พ้องในข้อหาผิดสัญญาและเรียกให้ชำระหนี้ทั้งสองคดีข้างต้นอันมีเหตุชนะคดีได้ โดยทำให้ บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) ไม่มีภาระหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบหนี้ตามคำฟ้องทั้งสองคดีดังกล่าว

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

คำประกันโดยการนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 44.02 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 45.71 ล้านบาท) จำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรม 21.55 ล้านบาท และจำนำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จำนวน 124.62 ล้านบาท ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น ให้มีมูลค่าของหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.10 เท่าของวงเงินกู้

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับหุ้นสามัญบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นหลักประกันเพิ่มเติม จำนวน 7.50 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 75 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น โดยขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
2. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยให้ไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ ซึ่งใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 และบริษัทจะขายหุ้นดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเงินดังกล่าวทั้งจำนวนชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านบาท
3. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยยกเว้นเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 3:1 เป็นไม่กำหนดเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวอีกต่อไป

วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้เพิ่มเติมดังนี้

บริษัทมีความประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวน 30 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรา 15% ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย แบ่งตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถือครองอยู่) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 10.การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน โดยชำระเงินจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่ พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี คิดเป็น 2.88 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินที่ได้ชำระดังกล่าวข้างต้น จำนวน 0.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ข้อ 10.5 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินเปล่า จังหวัดสมุทรสงคราม รวมจำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ออกจากการเป็นหลักประกัน และนำเครื่องจักรมูลค่า 129.41 ล้านบาท ที่จังหวัดสงขลา มาจดจำนองเป็นหลักประกันแทน

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562

ค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 62.97 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 638.50 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่สำคัญดังนี้

มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ โดยปรับเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยว่าหากการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนมีสัดส่วนมากกว่าที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใต้ขอบเขตต้องเป็นกรณีที่เกิดจากผลกระทบจากการซื้อขายของสินทรัพย์และเงินลงทุนของบริษัทเท่านั้น

แผนการจ่ายชำระหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในอนาคต

บริษัทจะดำเนินการชำระหนี้ดอกเบี้ยปกติและชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในกำหนดโดยมีแหล่งที่มาของการชำระเงินดังนี้

หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ล้านบาท)			แหล่งที่มาของการชำระเงิน
ครั้งที่	มูลค่า	ครบกำหนด	
1/2561	170.00	8 พฤษภาคม 2564	บริษัทกำหนดจะขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินกิจการ รวมทั้งนำเงินจากเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการมาชำระไถ่ถอนหุ้นกู้ ต่อไป
2/2561	255.60	2 กรกฎาคม 2564	
1/2562	207.60	18 มีนาคม 2564	

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินมัดจำรับจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	179,928	165,564	-	-
อื่นๆ	4,027	13,303	1,972	9,727
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	183,955	178,867	1,972	9,727

เงินมัดจำรับจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทชิรูมิ เบบปู จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านดอลลาร์ ต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านดอลลาร์ หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัทฯ พิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า หรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผู้ซื้อ (Relocation Group) ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินมัดจำจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ระบุให้ผู้ซื้อ (Relocation Group) จ่ายเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,600 ล้านดอลลาร์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. (มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทย่อยผู้ขายทรัพย์สิน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) และขยายเวลาเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ทำสัญญา โดยมีข้อตกลงว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมัดจำงวดที่ 2 จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ และโอนหุ้น 25% ของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้กับ PPSN Co., Ltd. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และ PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับชำระเงิน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 PPSN Co., Ltd. ได้ทำสัญญาขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจำนวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) ประกอบด้วย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในราคา 800 ล้านดอลลาร์ โดยจะจ่ายชำระเงินจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทำสัญญานี้ และอีก 400 ล้านดอลลาร์ ภายใน 1 ปี หลังจากทำสัญญานี้ และทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการทำสัญญาขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจำนวน 4 โรง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ จาก Beppu Forest Power Co., Ltd.

วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้บริษัทได้รับเงินมัดจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ล้านบาท (ประมาณ 165.56 ล้านบาท) แสดงไว้เป็นเงินมัดจำ ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเอกสารจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้ PPSN Co., Ltd. จ่ายเงินจำนวน 21.28 ล้านบาท (ประมาณ 5.96 ล้านบาท) ไปยังบริษัทสองแห่ง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระเงินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน โดยแสดงไว้ภายใต้บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 ได้พิจารณาความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้าโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 โรง สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 โรง โดยให้ขายในราคาโรงละ 320 ล้านบาท ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และต่อมาปรากฏว่าทางบริษัทย่อยที่ญี่ปุ่น ไปทำสัญญาจำนวน 3 สัญญา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สัญญาฉบับแรกลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสำคัญคือ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมัดจำงวดที่ 2 จำนวน 400 ล้านบาท (ประมาณ 116.28 ล้านบาท) พร้อมกับจะ โอนหุ้น 25% ให้กับ PPSN Co., Ltd. และทาง PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับชำระเงิน

สัญญาที่สองลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นบันทึกข้อตกลงที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ตกลงกันว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่า สัญญาถ่ายโอนทรัพย์สิน (สัญญาที่ 3) ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สัญญาที่สามลงวันที่ 5 เมษายน 2562 มีคู่สัญญา 4 ฝ่าย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., Lena Power Station No.1 LLC. และบริษัท ซึ่งตัวสัญญานี้ได้ลงนามโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กับ PPSN Co., Ltd. เท่านั้น ซึ่งกล่าวถึงการซื้อขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 200 ล้านบาท กรรมสิทธิ์ PPSN Co., Ltd. จำนวน 2 โรง และ Lena Power Station No.1 LLC. จำนวน 2 โรง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 โรง มูลค่ารวม 800 ล้านบาท และไม่ได้อ้างถึงการโอนหุ้นจำนวน 25% ซึ่งขัดกับสัญญาฉบับแรก

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีของสัญญาที่ 3 นั้นจะมีผลผูกพันกับบริษัทหรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้มี Legal Opinion โดยให้ข้อสรุปมาดังนี้

1. กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระทำสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่ผลผูกพันกับ Lena Power Station No.1 LLC.
2. กรณีบริษัทพิสูจน์ได้ว่า บริษัทไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระทำสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่ผลผูกพันบริษัท

PPSN Co., Ltd. โดยอดีตกรรมการท่านที่ 2 ในขณะนั้น แย้งมาว่าในส่วนตัวนั้น ไม่ได้ลงนามเอง แต่ทางอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน โดยทางที่ปรึกษากฎหมายญี่ปุ่นแย้งว่า ตามกฎหมายญี่ปุ่นกรณีนี้ถือเป็นเรื่อง True Intention คือเรื่องเจตนาที่แท้จริงในการทำสัญญา หากขัดกับเจตนาของผู้ลงนาม สัญญานี้จะเป็นโมฆะ ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าอดีตกรรมการท่านที่ 2 ไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่เป็นอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน สัญญานี้ก็จะไม่ผูกพัน PPSN Co., Ltd. เช่นกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หาก Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ ให้บริษัทใช้สิทธิขอยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจำทั้งจำนวน 600 ล้านบาท (หรือประมาณ 176 ล้านบาท) พร้อมทั้งให้รีบเร่งหาผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการทำสัญญาโดยพลการของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 30 กันยายน 2563

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือตามมติที่ประชุมให้กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยสรุปดังนี้

บริษัทยืนยันที่จะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านบาท ไม่ยอมรับสัญญาที่ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้จัดทำขึ้นมาในภายหลังที่จะซื้อโรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านบาท และขอให้ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. ชำระเงินที่เหลือตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) จำนวน 4,200 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจำต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าว่าผู้ซื้อไฟฟ้าได้มีหนังสือแจ้งต่อบริษัทย่อยว่าผู้ซื้อไฟฟ้าได้นำเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทย่อยในปี 2563 ของโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง ที่บริษัทต้องได้รับเงินจากรายได้การขายไฟฟ้า จำนวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตามลำดับ ไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมือง โออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau) เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งได้เข้าทำข้อตกลงจะซื้อโรงไฟฟ้า 15 โรงจากกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า ได้ขอให้ผู้ซื้อไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อไฟฟ้าจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินค่าไฟฟ้านั้น ผู้ซื้อไฟฟ้า จึงได้นำเงินค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2563 ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับ “คำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว” จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 ฉบับ สามารถสรุปได้ดังนี้ ฉบับที่ 1 ระบุว่าคำร้องของ Beppu Forest Power Co., Ltd. มีมูลและให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จ่ายเงินเพื่อเป็นหลักประกันจำนวน 300,000 เยน และศาลได้สั่งอายัดที่ดิน PPSN Co., Ltd. จำนวน 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สามารถขอระงับคำสั่งนี้หรือถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวได้ ฉบับที่ 2 ระบุว่าคำร้องของ Beppu Forest Power Co., Ltd. มีมูลและให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จ่ายเงินเพื่อเป็นหลักประกันจำนวน 7,900,000 เยน และศาลได้สั่งอายัดรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงงาน ของ PPSN Co., Ltd. ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลักประกันจำนวน 39,433,306 เยน PPSN Co., Ltd. สามารถขอระงับคำสั่งนี้หรือถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวได้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรายงานตัวโดยเป็นการแถลงด้วยวาจาครั้งที่ 1 PPSN Co., Ltd. ได้ดำเนินการแต่งตั้งทนายความในวันดังกล่าว และ PPSN Co., Ltd. ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาลแล้วในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง PPSN Co., Ltd. จะดำเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาลอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

บริษัทได้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. กรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้า

บริษัทยังไม่เคยมีมติให้บริษัทย่อยโอนกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้าให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ยังไม่ได้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านบาท (หรือประมาณ 1,143 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้เคยตกลงกับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ (30 มิถุนายน 2562) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดจัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และรับโอนโรงไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ได้เคยตกลงกันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ก็ยังไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อยึดเงินมัดจำจำนวน 600 ล้านบาท แล้ว

2. ผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย

จากการที่ผู้ซื้อไฟฟ้า ได้นำเงินค่าไฟฟ้า สำหรับงวดเดือนมกราคม 2563 ไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

บริษัทย่อยยังคงสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ เพียงแต่จะได้รับเงินค่าไฟฟ้าหลังจากที่ผู้ซื้อไฟฟ้าได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจในการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. อย่างไรก็ดี บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายในประเทศญี่ปุ่นดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว

3. สภาพคล่องของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มิได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผู้ซื้อไฟฟ้าได้นำเงินค่าไฟฟ้า สำหรับปี 2563 ไปวางไว้ที่สำนักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์หรือคิดเป็นร้อยละ 96.64 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจจะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น หากบริษัทย่อยประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง เนื่องจากการชะลอการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าของผู้ซื้อไฟฟ้า

4. การดำเนินการทางกฎหมาย

บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนของบริษัทย่อยในการติดต่อผู้ซื้อไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาแนวทางที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้าจำนวน 15 โครงการ ปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ยังไม่ได้ชำระเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารจะดำเนินการยึดเงินมัดจำจำนวน 600 ล้านเยน โดยจะดำเนินการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับหนังสือจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่จะเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อ้างอิงสัญญาฉบับที่ 2 ที่ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยเนื้อหาของสัญญาฉบับนี้จะทำการขายโรงไฟฟ้าจำนวน 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านเยน รวม 800 ล้านเยน โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงิน 400 ล้านเยน ภายใน 2 สัปดาห์ และที่เหลืออีก 400 ล้านเยน จ่ายภายใน 1 ปี ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า 4 โรงเป็นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจ้งยกเลิกการซื้อโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท

และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทางถามหนังสือตอบกลับ” จาก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. จ่ายชำระหนี้ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายชำระเสร็จและชำระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ทั้งนี้ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครั้งที่ 1 และจดหมายทางถามหนังสือตอบกลับ” กำหนดให้ PPSN Co., Ltd. ยื่นคำให้การในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคดีความดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ทราบสาเหตุที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. แจ้งยกเลิกการซื้อโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. แต่ในคำฟ้องที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นต่อศาลท้องถิ่นในกรุงโตเกียวชั้น Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุว่าได้มีการจ่ายชำระหนี้ค่าธุรกรรมซื้อขายโรงไฟฟ้าจำนวน 400 ล้านเยน ในส่วนโรงไฟฟ้าของ P-Power จำนวน 2 แห่งให้แก่ PPSN Co., Ltd. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Beppu Forest Power Co., Ltd. จึงได้แจ้งการเพิกถอนการซื้อโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ขอให้ศาลพิพากษาให้ PPSN Co., Ltd. จำนวน 2 โรงที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุว่าได้มีการจ่ายชำระหนี้ค่าธุรกรรมซื้อขายจำนวน 400 ล้านเยน ว่า

1. ให้ PPSN Co., Ltd. ชำระเงินค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นเงินจำนวน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3% ต่อปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าจะจ่ายชำระเสร็จสิ้นให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ส่วนค่าไฟฟ้าภายหลังจากเดือนมิถุนายน 2563 จะต้องรอคำสั่งจากศาลต่อไป

2. ให้ PPSN Co., Ltd. รับภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง

ทั้งนี้ Beppu Forest Power Co., Ltd. มิได้เรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. คืนเงินจำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่ทราบสาเหตุที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. มิได้เรียกร้องในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในระหว่างรอให้ที่ปรึกษาทนายความ และทนายความให้ความเห็นและวางกลยุทธ์เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง MOMO-O, MATSU & NUMBA (MMN) เป็นทนายความที่ญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการสู้คดีดังกล่าวแล้ว โดยศาลนัดยื่นคำให้การในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ยื่นคำให้การตามแบบฟอร์มของศาลตามกำหนดเวลา และนัดไปรายงานตัวในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรายงานตัวโดยเป็นการแถลงด้วยวาจาครั้งที่ 1ว่าจะแต่งตั้งทนายความ และจะเข้ามารายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ตรวจสอบคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้นพบว่า คดีดังกล่าวบริษัทฯ เคยขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย 2 แห่ง ซึ่งทางที่ปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวเห็นตรงกันว่าสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 จะไม่มีผลผูกมัดกับ PPSN Co., Ltd. ถ้าหากว่าอดีตกรรมการท่านที่สอง ไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญา และไม่มีผลผูกมัดกับ Lena Power Station No.1 LLC.

โดยฝ่ายบริหารของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) เห็นว่าเรื่องราวในคดีไม่มีข้อมูลที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับสำนักงานกฎหมายทั้ง 2 แห่ง ดังนั้น ความเห็นของฝ่ายบริหารยังคงมองว่าสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. กล่าวอ้างนั้น ไม่มีผลผูกมัดกับ PPSN Co., Ltd. แต่อย่างไร

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 1 มิถุนายน 2555) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

วันที่ 30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1131(2)/2558 ,เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 2091(2)/2554 ประเภท 1.6 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ของบริษัท ให้กับบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4

26. ทุนเรือนหุ้น

26.1 ปี 2562

1. ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

1.1 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,813,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.3 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) กล่าวคือจำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ “อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 844,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท”

1.4 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.5 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 281,525,344 หุ้น	2 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้น สามัญใหม่	2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น มูลค่า 563,050,688 บาท	วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างงวดวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วน (RO) จำนวน 125,001,347 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 250,002,694 บาท มีผลให้บริษัทได้จดทะเบียนทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจาก

จำนวน 563 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 563 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 688 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 688 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

2. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

- 2.1 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2.3 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 563,050,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2.4 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

26.2 ปี 2563

1. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1.1 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 209,200,252 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,126,101,375 บาท เป็น 916,901,123 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 209,200,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

27. ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พีพี ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) จำนวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปิดทิ้ง และกำหนดให้วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว (Record Date) นั้น

วันที่ 30 กันยายน 2563

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 หรือ PPPM-W4 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 229,350,678 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 688,052,034 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 23 กันยายน 2562
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกปี ละ 1 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในครั้งนั้นเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 5 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2563

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตนำไปสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายในครั้งนี เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

28. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	(7,652)	(640,442)	(20,761)	(640,422)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	688,066	563,051	688,066	563,051
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวด	-	114,131	-	114,131
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	688,066	677,182	688,066	677,182
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.0111)	(0.9457)	(0.0302)	(0.9457)

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	(60,614)	(801,786)	(72,338)	(790,220)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	688,066	563,051	688,066	563,051
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวด	-	38,462	-	38,462
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	688,066	601,513	688,066	601,513
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.0881)	(1.3329)	(0.1051)	(1.3137)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในระหว่างงวดปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทคำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างงวด) การคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกำไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัด โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
3. ส่วนงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ข้อมูลรายได้และขาดทุนของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน											
	ส่วนงานในประเทศ				ส่วนงานต่างประเทศ				งบการเงินรวม			
	ส่วนงานธุรกิจผลิต อาหารสัตว์น้ำ		ส่วนงานธุรกิจ ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง		ส่วนงานผลิตและ จำหน่ายกระแสไฟฟ้า		รวมส่วนงาน		ตัดรายการระหว่างกัน			
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
												(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	644	911	92	48	8	19	744	978	(294)	(421)	450	557
รวมรายได้	644	911	92	48	8	19	744	978	(294)	(421)	450	557
ผลการดำเนินงาน												
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	27	6	2	4	(32)	17	(3)	27	6	(2)	3	25
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์											-	(761)
ดอกเบี้ยรับ											1	2
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น											20	35
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(21)	(33)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											3	(732)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้											(11)	91
ขาดทุนสำหรับงวด											(8)	(641)

บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

วันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน											
	ส่วนงานในประเทศ				ส่วนงานต่างประเทศ							
	ส่วนงานธุรกิจผลิต		ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานผลิตและ		รวมส่วนงาน		ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	อาหารสัตว์น้ำ	อาหารสัตว์เลี้ยง	อาหารสัตว์เลี้ยง	อาหารสัตว์เลี้ยง	จำหน่ายกระแสไฟฟ้า							(ปรับปรุงใหม่)
2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	1,919	2,567	212	139	27	74	2,158	2,780	(861)	(1,201)	1,297	1,579
รวมรายได้	1,919	2,567	212	139	27	74	2,158	2,780	(861)	(1,201)	1,297	1,579
ผลการดำเนินงาน												
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	25	5	6	10	(80)	15	(49)	30	21	(11)	(28)	19
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์											-	(772)
ดอกเบี้ยรับ											2	5
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น											43	(32)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(66)	(101)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											(49)	(881)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้											(12)	79
ขาดทุนสำหรับงวด											(61)	(802)

30. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 สัญญาขายไฟฟ้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีสัญญาขายไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับตั้งแต่กำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ปริมาณการขายและราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

30.2 สัญญาให้บริการน้ำพุร้อน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยหลายแห่งในต่างประเทศมีภาวะผูกพันตามสัญญาให้บริการน้ำพุร้อนกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินเดือนละ 0.4 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเดือนมกราคม 2561 บริษัทย่อยได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยกเว้นค่าบริการน้ำพุร้อนกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

30.3 สัญญาจ้างบริหารและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีภาวะผูกพันตามสัญญาจ้างบริหารและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบโครงการ โดยสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปี ซึ่งมีระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม

30.4 สัญญากำหนดสิทธิใช้พื้นที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ มีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญากำหนดสิทธิใช้พื้นที่กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนิน โครงการผลิต ไฟฟ้าพลังงานลมเป็นจำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีอายุ 21 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา

30.5 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 2,351 ล้านดอลลาร์ (31 ธันวาคม 2562 : 2,351 ล้านดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

30.6 การค้าประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร ในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 18 ล้านดอลลาร์ (31 ธันวาคม 2562 : 18 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ค้ำประกันเลตเตอร์ออฟเครดิต และค้ำประกันการซื้อวัตถุดิบ

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	30 กันยายน 2563 (ล้าน)	31 ธันวาคม 2562 (ล้าน)	30 กันยายน 2563 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	31 ธันวาคม 2562
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-	31.65	30.15
เยน	1,814	1,886	0.29	0.28

31.2 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
ตราสารทุน	46	84	-	-	-	-	46	84
ตราสารหนี้*	-	-	0.01	0.03	-	-	0.01	0.03
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	167	167	167	167
ที่ดินตามราคาที่ตีใหม่	-	-	-	-	437	436	437	436

* ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
ตราสารทุน	46	84	-	-	-	-	46	84
ตราสารหนี้*	-	-	0.01	0.03	-	-	0.01	0.03
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	167	167	167	167
ที่ดินตามราคาที่ตีใหม่	-	-	-	-	100	100	100	100

* ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ในระหว่างงวดปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

“สอบทานแล้ว”

วันที่ 30 กันยายน 2563

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่ง โครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.68 : 1 (31 ธันวาคม 2562: 4.53 : 1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.27 : 1 (31 ธันวาคม 2562: 2.80 : 1)

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563